
sþ. 593. Fyrirspurn [291. mál]
til ráðherra norrænna samstarfsmála og viðskiptaráðherra um tjón Norræna fjárfestingar-
bankans af gjaldþroti Kongsbergs Vápenfabrikk í Noregi.

Frá Guðrúnu Helgadóttur.

1. Samþykktu fulltrúar Íslands í stjórn Norræna fjárfestingarbankans að ekki skyldi
krefjast ríkisábyrgðar á láni til Kongsbergs Vapenfabrikk í Noregi sem nú er gjaldþrota?

2. Hve mörg lán hafa verið afgreidd í stjórn bankans án ríkisábyrgðar eða hliðstæðra
trygginga og í hvaða tilvikum?

3. Hvers vegna hafa ráðherrarnir ekki séð ástæðu til að skýra Alþingi frá því tjóni sem
bankinn hefur nú orðið fyrir við þetta gjaldþrot?


